



กองบริการกลาง
เลขที่ 1A21
วันที่ 2 มิ.ย. 2559
เวลา 11.11 น.

คำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค
ที่ กส.บ.๐๗ ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๗ กำหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องแต่งตั้งพนักงานระดับบริหารเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารของสถานประกอบกิจการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารประจำหน่วยงานของ กปภ. จำนวน ๒๙๖ คน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

๒. ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(๒) เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ

(๔) กำกับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานคณะกรรมการ หรือหน่วยงานความปลอดภัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) รักษาการแทน

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

เรียน หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพื่อโปรดทราบ

(นายจรัล บุญสอง)

ผู้อำนวยการกองบริการกลาง

- ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙

บัญชีรายละเอียด

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารสังกัดสายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๑)

แบบท้ายคำสั่ง กปก. ที่ ๗๕๓.๐๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ประจำการประจำส่วนภูมิภาคสาขา/เขต
๑	น.ส.ชมนาด พรสมผล	ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙
๒	นายวิธร มาเอียด	ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙
๓	นายพงษ์ศักดิ์ เดียววิไล	ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙
๔	นางพนิดา เพ็ชรมาก	ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙
๕	นายนิรัญ เจริญ	ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙
๖	นางพิมพ์ญา บุญพานันท์	ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙
๗	นายไกรสร วีระชนม์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา
๘	นายณรงค์ฤทธิ์ คงปาน	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง
๙	นางอรรวรรณ รัตนจักร์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน
๑๐	นายอนุชา ศิริบรรเดศ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย
๑๑	นายปฏิญญา เพ็ชรมาก	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
๑๒	นางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย
๑๓	นายปรีชาวุฒิ นาคยิม	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน
๑๔	นายเรืองเดช ธิกากรณ์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา
๑๕	นายประยูร นวมงาม	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง
๑๖	นายชนกกุล ศรีสวัสดิ์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน
๑๗	นายชาคริต จารุเหติ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ้ง
๑๘	นายยุทธนา ศรีวงษ์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง
๑๙	นายกฤษ เกษจรัส	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา
๒๐	นายนิมิตร ปันธานี	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน
๒๑	นายอภิศักดิ์ สวัสดิ์รักษ์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่
๒๒	นายวุฒิศักดิ์ ไชยเทพ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ชะจาน
๒๓	นายทวีศักดิ์ สุขก้อน	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง
๒๔	นายทิวา ระติรมย์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม
๒๕	นายวีระพันธ์ จันทร์แสง	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง
๒๖	นายพรพจน์ ฑีฆายุ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย
๒๗	นายวรชาติ สีหพันธ์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน
๒๘	นายอัมรินทร์ สิทธิเกษร	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้องกวาง
๒๙	นายสกลณรงค์ สาลี	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง
๓๐	นายนพดล ปันรัตน์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน
๓๑	นายพิตรพิบูลย์ คำศรีสุขต์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ
๓๒	นายอานุภาพ วัฒนสมบุญ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง

(Handwritten signature)

บัญชีรายละเอียด

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารสังกัดสายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๑)

แบบท้ายคำสั่ง กปก. ที่ ๗๕๓.๐๖/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ประจำการประจำส่วนภูมิภาคสาขา/เขต
๓๓	นายภิญโญ ทิพย์เนตร	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด
๓๔	นายพิชัย ดิชาภิรมย์	ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐
๓๕	นายบุญเลิศ เกษร	ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐
๓๖	นายสุธี มาลีศรี	ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐
๓๗	น.ส.จุฑามาศ เฉลิมกิจ	ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐
๓๘	นายสุรพล ปัญญาแก้ว	ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐
๓๙	นางรัตติยา กฤษทัตทอง	ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐
๔๐	นายสมชัย ทুমมณี	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร
๔๑	น.ส.จิณนพัฒน์ บำรุงศรี	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชาณุวรลักษบุรี
๔๒	นายนิพนธ์ ดาวฤกษ์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนแดน
๔๓	นายกิตติ พุ่มศรีธร	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท
๔๔	นายเกษียร เฟื่องเพียร	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน
๔๕	นางเพลินพิศ วิสูง	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก
๔๖	นายวีระพล จันทรสภา	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก
๔๗	นายสมพงษ์ สงวนทรัพย์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม
๔๘	นายสมเกียรติ นงนุช	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย
๔๙	นายจินอา สุภานันท์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์
๕๐	นายนฤพนธ์ ไทยกล้า	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก
๕๑	นายเพิ่มพูล ทองไพบูลย์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี
๕๒	นายสุทธิรักษ์ กาบแก้ว	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร
๕๓	นายธงชัย สถิตย์ตระกูล	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก
๕๔	นายธีระวัฒน์ ด้วงทอง	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์
๕๕	นายชูศักดิ์ เลื่อนนรินทร์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด
๕๖	นายนลธวัช ศิริวัฒน์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว
๕๗	นายวิโชติ ศรีทับทิม	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี
๕๘	นายธนู ประสงค์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชชาลัย
๕๙	นายพิสิฐ ประสิทธิ์วงษ์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง
๖๐	น.ส.นงนาฏ เนียมสกุล	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก
๖๑	นายกมล ประดุงรุก	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
๖๒	นายธีระยุทธ ทองสุก	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่
๖๓	นายคจิต เหมาคม	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก
๖๔	นายนิสิต ใจอินทร์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์
๖๕	นายอภิปราย อรรถสุรย์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี

๐.๕๓

บัญชีรายละเอียด

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารสังกัดสายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒)

แนบท้ายคำสั่ง กปก. ที่ ๗๕๓.๐๖/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ประจำการประจำส่วนภูมิภาคสาขา/เขต
๑	นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง	ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖
๒	นายสัญญาลักษณ์ เบ้าดี	ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖
๓	นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชัย	ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖
๔	นางเบญจพร ชัยยุทธ	ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖
๕	นายศรายุทธ แก้วสินธุ์	ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖
๖	นางภัทราภรณ์ ต่างประโคน	ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖
๗	นายสุนันท์ รักษาชัย	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน
๘	นายณ.ณ.ณ. วัฒนกุล	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์
๙	น.ส.เยาวเรศ เตชะวงศ์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูผินารายณ์
๑๐	นายวัฒนพงศ์ คงวัฒน์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ
๑๑	นางเกื้อกุล รัตนสุวรรณ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
๑๒	นายอารมณ จ้างงชอบ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส
๑๓	นายวินัย แสงศุภวรรณ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ
๑๔	นายชูชาติ บุญเปียง	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท
๑๕	นายอมรเกียรติ โนนทวงษ์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ
๑๖	นายอัครนันท์ อุ่นโสดา	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง
๑๗	นายกมล ศรีวงษ์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่
๑๘	นายพรชัย เกษดี	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์
๑๙	นายยรรยงค์ ไวโหม่ง	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย
๒๐	นางยุภาพร สุวรรณผิว	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพหนอง
๒๑	นายอดิสร น้อยผาง	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว
๒๒	นายอาทิตย์ ต่างประโคน	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม
๒๓	นายทองดี พรหมนาค	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล
๒๔	นายนิคม พงศ์สุวรรณ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด
๒๕	นายสำรวย จันทะอ่อน	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ
๒๖	นายเดชชัย จันทพล	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ
๒๗	นายประพจน์ ไสพสจินดา	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง
๒๘	ว่าที่พันตรี กฤษณ์ ไกยสวน	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ
๒๙	นายธนกร ศิลปะรายะ	ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗
๓๐	นายขจรศักดิ์ เหลืองอาทิตย์	ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗
๓๑	นายสมพร นันตะ	ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗
๓๒	นางปรียาภรณ์ พลเตชา	ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

จ. ๗๕๓

บัญชีรายละเอียด

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารสังกัดสายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒)

แบบท้ายคำสั่ง กปร. ที่ ๗๒๓.๐๖/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ประจำการประจำส่วนภูมิภาคสาขา/เขต
๓๓	นายโสฬส คมวีระวงศ์	ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗
๓๔	นางณัฐมน วัฒนาสาสิวรรณ	ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗
๓๕	นายคมกริช ศรีปัญญา	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
๓๖	นายพิชัย บัญญัติ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่
๓๗	นายวัชনীรี เอียดกุล	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคำม่วน
๓๘	นายสุคนธ์ ศรีนา	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี
๓๙	นายกฤษณ์ ทาทอง	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม
๔๐	นายธนา ฉายาวิสาร	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง
๔๑	นายไพฑูรย์ สุธรรมมา	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฝ่อ
๔๒	น.ส.นงเยาว์ คุสกุล	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง
๔๓	นายเกรียงศักดิ์ วรสุทธิ์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ
๔๔	นายโสภณ ใจรักพันธ์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน
๔๕	นายสุวิทย์ชัย วิริยะประสพสุข	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย
๔๖	นายสุกิจ คำบุญธิตินกุล	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย
๔๗	นายมนัส อินธิบาล	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง
๔๘	นายทรงกลด เพ็ชรคำ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่
๔๙	นางยุพาพิชญ์ กล้าหาญ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม
๕๐	นายบุญส่ง ธิติกาญจน์พจนาน	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร
๕๑	นายพงษ์อิตรา พลเดชา	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน
๕๒	นายเรืองสุวรรณ โยวะ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย
๕๓	นายสุรชาติ จันทรา	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
๕๔	นายบุญเลิศ กมลวิบูลย์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)

Orin

บัญชีรายละเอียด

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารสังกัดสายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓)

แนบท้ายคำสั่ง กปก. ที่ ๗๒๓.๐๖/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ประจำการประจำส่วนภูมิภาคสาขา/เขต
๑	นายเจษฎา ชูชาญ	ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑
๒	นายพงศกร ปุณญวิศพล	ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑
๓	น.ส.กุดตา ศรีญาณลักษณ์	ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑
๔	นางณอมศรี แสนเสนห์	ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑
๕	นางพลอยนิสา กฤษแก้วบุญเรือง	ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑
๖	นายยุทธนา ศรประสิทธิ์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี
๗	นายขจร เอกวิริยกิจ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง
๘	น.ส.กมลพัชร ไทยเจริญ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลองใหญ่
๙	นายชาติรี ฉิมนุมาศ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี
๑๐	นายรัตน์ัย แสงสว่าง	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
๑๑	นายวิโรจน์ เสือทิม	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
๑๒	นายพิสนธ์ แก้วพรรณา	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด
๑๓	นายมนตรี อุทัยศรี	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า
๑๔	นายไชรัตน์ พันธุ์สิน	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง
๑๕	นายบรรจง ศรีสุข	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง
๑๖	นายสมนึก สุรินทร์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง
๑๗	นายจตุพร อิมสำราญ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี
๑๘	นายอาวุธ สุขสวัสดิ์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์
๑๙	นายพิสิทธิ์ คล้ายยวงทอง	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม
๒๐	นายนิกร หมวกสีปาน	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม
๒๑	นายสุทัศน์ นุชปาน	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทธยา (ชั้นพิเศษ)
๒๒	นายไพฑูรย์ อรชร	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง
๒๓	นายสกล ฤกษ์ทรัพย์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร
๒๔	นายชัยทัช อัดแสง	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
๒๕	นายชูชาติ กัทลี	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว
๒๖	นายสมชาย แสงมณีโชติ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง
๒๗	นายปราโมทย์ ฉันทะ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ
๒๘	นายทวีสรรค์ สืบภา	ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘
๒๙	นายวีรวัฒน์ อังควนิช	ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘
๓๐	นายสุเมธ แว่นประชา	ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘
๓๑	น.ส.สุมณฑา จรรย์านพิวาทย์	ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘
๓๒	นายมานิชญ์ จันทร์แก้ว	ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

๑๐.๕๕๖

บัญชีรายละเอียด

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารสังกัดสายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓)

แนบท้ายคำสั่ง กปภ. ที่ ๗๕๓.๐๖ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ประจำการประจำส่วนภูมิภาคสาขา/เขต
๓๓	นายไพฑูรย์ ไตรวัฒนาศิริ	ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘
๓๔	นายสุรพล ชัยสนาม	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์
๓๕	นายณัฐกฤต พรมนนท์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ
๓๖	นายไมตรี เขตตะ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม
๓๗	นายไพนิช นิพพันธ์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง
๓๘	นายสุวิทย์ จันทรุกษา	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์
๓๙	นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร
๔๐	นายศุภกร รัตนคูหา	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย
๔๑	นายอำพล สุตนิคม	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
๔๒	นายนิโรจน์ เทียงจิตต์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร
๔๓	น.ส.ธิดิมา วาพันธ์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี
๔๔	นายฉลวย กาบบัวศรี	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย
๔๕	นายปฏิเวธ จันทร์หอม	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ
๔๖	นายพูนศักดิ์ กองกาญจน์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา
๔๗	นายบรรจง เทพเกษตรกุล	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ
๔๘	นางอนันต์พร รัตนคูหา	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ
๔๙	นายณัฐพงษ์ บุญโสตากร	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก
๕๐	นายยรรยง วงษ์อำมาตย์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ
๕๑	น.ส.วิภาวี โชควิวัฒน์วนิช	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์
๕๒	นายธน โชติกเสถียร	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ
๕๓	นายคมสัน บุญเยี่ยม	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี

๑.๒๓

บัญชีรายละเอียด

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารสังกัดสายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔)

แบบท้ายคำสั่ง กปร. ที่ ๗๕๓.๐๖/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ประจำการประจำส่วนภูมิภาคสาขา/เขต
๑	น.ส.ธิติมา พลพินิจ	ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒
๒	นายชินรัตน์ ไยดี	ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒
๓	นายกิตติพงศ์ สมพงษ์พันธุ์	ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒
๔	น.ส.ลัดดา คุณเลิศกิจ	ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒
๕	นางสิรินันท์ ชินคชบาล	ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒
๖	นางอังคณา เนตรแสงทิพย์	ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒
๗	นายบันลือศักดิ์ ศรีสิทธิ์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี
๘	นายภวัต แผลงศรี	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลองหลาง
๙	นายอนันต์ สุขสุมิตร	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล
๑๐	นางกรรณา คุ่มสว่าง	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง
๑๑	นางจรรยาภรณ์ ถวัลย์ภูวนาถ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย
๑๒	นางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด
๑๓	นายสุชาติ ศรีพา	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ
๑๔	น.ส.นุชนาฏ เอี้ยวสกุล	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี
๑๕	นายกฤษณ์ ก้อนนาค	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก
๑๖	นายนพดล พุ่มกันภัย	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา
๑๗	นายธนัท ณ สงขลา	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง
๑๘	นายสุภรณ์ เฉลียวบุญ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา
๑๙	นายสุทธิศักดิ์ ศรีหอม	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหม้อ
๒๐	นายชาญชัย จันทบาล	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่
๒๑	นายขวัญชัย กิจกอบชัย	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี
๒๒	นายยุทธพงศ์ พิษณุภรณ์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย
๒๓	นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง
๒๔	นางอิสริย์ พลเสน	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่
๒๕	นายธวัช ก้อนนาค	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
๒๖	นายเฉลิมพล ประเสริฐสุวรรณ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท
๒๗	นายสิงห์ชัย เหล่ามงคลชัยศรี	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย
๒๘	นายจินดาพล กลิ่นเพชร	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก
๒๙	นายจารึก ฤทธิ์เดช	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)	การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)
๓๐	นายวินัย สุขสุมิตร	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี
๓๑	นายสนธิ บุญศิริ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ
๓๒	นายสุรศักดิ์ ขจรศรี	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี

๑. ยืนยัน

บัญชีรายละเอียด

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารสังกัดสายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔)

แบบท้ายคำสั่ง กปภ. ที่ ๗๒๓.๐๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ประจำการประจำส่วนภูมิภาคสาขา/เขต
๓๓	นายอารยศักดิ์ สีม่วงคำ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว
๓๔	นางมาลี มีสิทธิ์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา
๓๕	นายขวลิต วรชิน	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค
๓๖	นายวรดี ชินคชบาล	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง
๓๗	นายสาณ เรืองขจร	ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓
๓๘	นายจตุพล พึ่งยนต์	ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓
๓๙	นายสมศักดิ์ เพชรประเสริฐ	ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓
๔๐	นางทิวาพร โทสุขโขบุญปัญญา	ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓
๔๑	นายไพฑูรย์ ไม้ล้อม	ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓
๔๒	นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี	ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓
๔๓	นายพิชัย พันธุ์อร่าม	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี
๔๔	นายประสิทธิ์ เพร็ดพริ้ง	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยบุรี
๔๕	นางรัตนพร สมงาม	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง
๔๖	นายนพฤทธิ์ ยศตินเทียน	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช
๔๗	นายถวิล แก้วลิ้ม	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา
๔๘	นายฉัตร ดอกพิกุล	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม
๔๙	นายเกียรติศักดิ์ พึ่งสมศักดิ์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน
๕๐	นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง
๕๑	นายสะอาด จงดี	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์
๕๒	นายพุดิพัฒน์ อีร์เวทย์วิกุล	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี
๕๓	นายหาญณรงค์ เสือสมิง	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ
๕๔	น.ส.ธิดารัตน์ ศรีบำรุง	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน
๕๕	นายสุคนธ์ จับใจ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
๕๖	นายไอยเรศ ชัยกุล	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี
๕๗	นายสมชาย ดาราย	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ
๕๘	นายณัฐพันธ์ ฤกษ์นิยม	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์
๕๙	นายโกศล อักษรอินทร์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
๖๐	นายอุดม เข็มเจริญ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
๖๑	นายภูทอง ดวงเลิศ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง
๖๒	นายธงชัย เรืองจ้อย	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน
๖๓	นายชูชาติ ไม้คง	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี
๖๔	นายถวัลย์ พาณิชยตระกูล	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย
๖๕	นายสุชาติ พลอยล้วน	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง

D. ๒๕๕๙

บัญชีรายละเอียด

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารสังกัดสายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๕)

แบบท้ายคำสั่ง กปร. ที่ ๗๒๓,๐๖/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ประจำการประจำส่วนภูมิภาคสาขา/เขต
๑	นายสิงห์ชัย อินทพิชัย	ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๒	นางเจษฎา คงกิจ	ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓	นายธีรวิทย์ เลิศคณาวนิชกุล	ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๔	นางอัญชลี รัตนสุภา	ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๕	นายธวัชชัย ศรีบุญฤทธิ์พันธ์	ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๖	นางกาหลง นิ่งน้อย	ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๗	นายสมชาย กุศลนาถรัฐ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่
๘	นายไกรสร มะหะหมัด	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์
๙	นายพิชัย เวชรังษี	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน
๑๐	นายสุรพงศ์ สมหวัง	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย
๑๑	นายจักรี สัตนานันต์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม
๑๒	นายสุริยะ ป่านนาค	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลองพ้อม
๑๓	นางเสาวนิตย์ จงจิตร	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี
๑๔	นายสิงหนาท ธาณิรัตน์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด
๑๕	น.ส.สุดาพร นาคพิน	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
๑๖	นายอภิชาติ ถ้ำจันทร์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา
๑๗	นายสุคนธ์ ชูรักษา	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า
๑๘	นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ
๑๙	นางนุชนภา พิณทอง	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง
๒๐	นายอภิวัฒน์ นาวานุกูล	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง
๒๑	น.ส.รุจิรา เทพเมือง	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช
๒๒	นายธีรพล สังข์ประคอง	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน
๒๓	นายวุฒิพร บุญดี	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร
๒๔	นายชัญ ชูพงศ์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง
๒๕	นายเลิศศักดิ์ รัตนฉายา	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา
๒๖	นายพิศักดิ์ ชลยุทธ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
๒๗	นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง
๒๘	นายวิชาญ นิ่งน้อย	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
๒๙	นายวิจิตร เกิดบางกา	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน
๓๐	นายสุรเกียรติ์ เกียรติวารีวรกุล	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก
๓๑	นายคัมภีร์ ปานผดุง	ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
๓๒	นายอารีดิน ปากบารา	ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

(Handwritten signature)

บัญชีรายละเอียด

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารสังกัดสายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๕)

แนบท้ายคำสั่ง กปก. ที่ ๗๒๓.๐๖/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ประจำการประปาส่วนภูมิภาคสาขา/เขต
๓๓	น.ส.กฤติกา ธรรมสโร	ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
๓๔	นางอุษณีย์ หนูเกื้อ	ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
๓๕	น.ส.กฤติกา เฟื่องกำลูน	ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
๓๖	นายศุภฤกษ์ จินดาประเสริฐ	ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
๓๗	นางกัญญา กันตะปิติ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง
๓๘	นายสมเดช เหลี่ยมเล้าะ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน
๓๙	นายธีรพงศ์ หนูเกื้อ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง
๔๐	นายสุกฤษฎ์ กลิ่นสนธิ์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส
๔๑	นายฉลาด ลิมปะรังษี	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี
๔๒	นายวิศิษฐ์ ทรัพย์เจริญ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง
๔๓	นางจันทร์เพ็ญ พฤกษ์พนม	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา
๔๔	นายเปรมปิติ กันตะปิติ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง
๔๕	นายอดิศักดิ์ ทิพรรัตน์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา
๔๖	นายชูศักดิ์ โอทาริก	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว
๔๗	นายชวลิต บัวจัน	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง
๔๘	นายสุทธิศักดิ์ ถาวรสุข	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเรือเสาะ
๔๙	นายอดิศักดิ์ มรรคาเขตต์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู
๕๐	นายธราเทพ ลิมปะรังษี	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา
๕๑	นายศักรินทร์ ถนอมพร	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล
๕๒	นายบัญญัติ จุฬรอด	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา
๕๓	นายปราโมทย์ แสงจันทร์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี
๕๔	นายสัญญา ชั่วแก้ว	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสู่โหงโก-ลก
๕๕	นายจิรศักดิ์ หัดชีพ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด
๕๖	นายอัษฎา ชูสิน	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

๑. ยืนยาว

บัญชีรายละเอียด

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารสังกัดสายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)
 แบบทำยคำสั่ง กปภ. ที่ ๒๓.๐๖/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ประจำการประจำส่วนภูมิภาคสาขา/เขต
๑	น.ส.สุกมาส น้อยเสงี่ยม	ผู้อำนวยการกองฝึกอบรมภูมิภาค ๑	กองฝึกอบรมภูมิภาค ๑
๒	นางวาสนา วัฒนกุล	ผู้อำนวยการกองฝึกอบรมภูมิภาค ๒	กองฝึกอบรมภูมิภาค ๒
๓	นายประเสริฐ มุดาสา	ผู้อำนวยการกองฝึกอบรมภูมิภาค ๓	กองฝึกอบรมภูมิภาค ๓

(Handwritten signature)